

QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

(tiếp theo trang 1)



Thi công cầu vượt sông Hồng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Ảnh: NGUYỄN THỜI

Trong phương án phát triển các khu chức năng, cùng với việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, Thái Bình tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là phát triển mạng lưới giao thông.

Theo phương án phát triển của Quy hoạch tỉnh, trên địa bàn tỉnh trong tương lai sẽ hình thành 3 tuyến cao tốc gồm: cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đường vành đai 5 - Hà Nội (CT.39) và tuyến CT.16 phục vụ kết nối Khu kinh tế Thái Bình với thành phố Thái Bình và vùng kinh tế phía Tây Bắc thủ đô; hơn 100km đường sắt đi qua tỉnh thuộc tuyến Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh (bao gồm cả

đoạn Nam Hải Phòng - Hạ Long dài khoảng 37km) thực hiện theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, sau năm 2030 tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung 1 sân bay chuyên dụng ven biển vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc phục vụ du lịch, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh,

quốc phòng khu vực biên giới biển.

Khởi động ngay các nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch bảo đảm phù hợp và thống nhất với Quyết định số 1735/QĐ-TTg; tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều

kiện để tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình theo Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 7/2/2024 của UBND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập mới các quy hoạch liên quan và cụ thể hóa các nội dung Quy hoạch tỉnh vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đồng thời, triển khai các giải pháp quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển bảo đảm sự đồng bộ, nhịp nhàng. Trong phương án phát triển vùng liên huyện, trên cơ sở địa lý tự nhiên, đặc điểm dân cư và văn hóa xã hội, điều kiện, trình độ phát triển và dự báo khả năng phát triển, tỉnh Thái Bình phân thành 3 vùng, trong đó huyện Quỳnh Phụ được định hướng là trung tâm vùng kinh tế ngoại biên

(gồm huyện Quỳnh Phụ và huyện Hưng Hà). Đây được xác định là hành lang kinh tế phía Bắc của tỉnh, kết nối với thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và phát triển lan tỏa về phía Nam, kết nối với thành phố Thái Bình qua huyện Đông Hưng, huyện Vũ Thư. Ông Nguyễn Tiến Quyên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Quy hoạch tỉnh mở ra nhiều không gian và hành lang mới cho sự phát triển của huyện Quỳnh Phụ. Chính vì thế, sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp các sở, ngành tập trung triển khai các bước điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các xã, thị trấn, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, huyện Quỳnh Phụ cũng chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tạo tăng trưởng đột phá để chuyển dịch cơ

cấu kinh tế (công nghiệp cơ khí, công nghiệp chuyên nông nghiệp...) gắn với khu công nghiệp cầu Nghìn, khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, khu công nghiệp được - sinh học; phát triển dịch vụ gắn với hoạt động logistics, vận tải; phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với không gian lịch sử đến A Sào; đồng thời, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản phẩm theo phương án phát triển vùng huyện của Quy hoạch tỉnh.

Công tác tuyên truyền cũng được tỉnh chú trọng thực hiện. Cùng với việc đăng tải Quy hoạch tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định, tỉnh còn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp kịp thời những thông tin về Quy hoạch tỉnh; giới thiệu, quảng bá

tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên của tỉnh để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới của tỉnh; thông qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao để thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh.

Với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp mà Quy hoạch tỉnh đã đề ra, cộng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tin tưởng rằng trong tương lai không xa Thái Bình sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển, là nơi đáng sống phát huy được hội nhập và phát triển.



Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Trần Xuân Tâm, xã Tân Lễ (Hưng Hà).

Ảnh: HÀ TUYẾT

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao tại lễ hội đền Trần

Bên cạnh các nghi thức tế lễ, trò chơi dân gian truyền thống có cội nguồn từ thời Trần được duy trì nghiêm cẩn và bền vững, lễ hội đền Trần tại xã Tiến Đức (Hưng Hà) năm nay tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương tham gia. Qua đó góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi tại lễ hội truyền thống trong dịp đầu xuân.

Về dâng hương tế lễ và du xuân tại lễ hội đền Trần trong các ngày từ 13 - 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, du khách thập phương không khỏi bất ngờ với đa dạng hoạt động phân hội nằm ngoài các hoạt động truyền thống ở nơi đây. Trong đó, phải kể đến triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật "Sắc xuân" tại sân đền Thánh, giao lưu các CLB chèo trên địa bàn tỉnh tại sân lễ hội, giao lưu các CLB bóng chuyền nam, giải cờ tướng... Các hoạt động diễn ra đều thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của rất đông khán giả, tạo nên niềm vui, sự phấn khởi cho những người tham

gia. Là một trong những du khách từ Hà Nội lần đầu tiên về lễ hội đền Trần, anh Lại Tiến Thành hào hứng chia sẻ: Có niềm đam mê nghệ thuật thư pháp đã lâu nhưng vì công việc bận rộn mãi tôi chưa có nhiều thời gian tìm hiểu về loại hình này. Rất vui khi về lễ hội tôi được xem các thành viên CLB thư pháp ở Thái Bình cũng như từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước trình diễn và giao lưu, chia sẻ về nghệ thuật thư pháp giúp khán giả có thể hiểu hơn về thư pháp Hán Nôm cũng như thư pháp Quốc ngữ. Mến mộ các con chữ tại đây, tôi tranh thủ xin cho mình chữ thư pháp ý nghĩa trong dịp đầu xuân, hy vọng một năm bình an, như ý đến với gia đình mình.

Đối với nhiều du khách, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật chủ đề "Sắc xuân" diễn ra tại sân đền Thánh trong suốt những ngày lễ hội là điểm đến không thể bỏ lỡ. Trong không gian nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao, 45 tác phẩm mỹ thuật, 21 tác phẩm nhiếp ảnh được sắp xếp đan xen mang đến cho người xem những khoảnh khắc chân

thực nhưng cũng đầy sáng tạo về vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người, những nét độc đáo trong sinh hoạt lễ hội, lao động sản xuất... Họa sĩ Hoàng Trung Dũng, Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thông tin: Đây là lần thứ hai Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm tranh và ảnh nghệ thuật ở không gian rất đẹp biệt tại đền Trần là không gian mở. Thường các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật được triển lãm trong bảo tàng, phòng trưng bày có đầy đủ ánh sáng nhưng ở không gian di tích đền Trần chúng tôi rất vui khi thấy những bức tranh, ảnh cho mình được công chúng đón nhận gần gũi nhất, tất cả mọi người đều có thể thưởng lãm các tác phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết: Trong các tác phẩm được trưng bày tại không gian lễ hội, nhiều tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh có giá trị lớn. Tuy nhiên, các văn nghệ sĩ rất yên tâm vì công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ được thực hiện tốt, các tác

phẩm được rất nhiều du khách thưởng lãm. Niềm vui của các văn nghệ sĩ dịp đầu xuân là được góp phần lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Là một trong những hoạt động thể thao lần đầu tiên diễn ra tại lễ hội đền Trần, giải giao hữu bóng chuyền nam không chỉ là nơi hội tụ của nhiều VĐV nổi tiếng hiện đang thi đấu cho các CLB bóng chuyền nam mạnh trong cả nước mà còn thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn của khán giả ở mọi lứa tuổi. VĐV Cao Xuân Thao, CLB xe khách Mạnh Hùng hào hứng chia sẻ: Các CLB, các VĐV đều cố gắng cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp. Ngược lại, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các VĐV, giúp các VĐV thi đấu đầy hứng khởi, trình diễn hết kỹ năng của mình.

Bà Trương Thị Hương Giang, ban tổ chức giải đấu thông tin: Tại lễ hội đền Trần năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải giao hữu bóng chuyền nam, giải cờ tướng. Ngoài ra còn có giải kéo co, giải vật cầu. Các hoạt động thể thao diễn ra rất sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua rèn luyện thân thể, tích cực học tập, lao động, sản xuất.

Hòa mình trong không khí du xuân nào nức, tung bừng tại lễ hội đền Trần với đa dạng hoạt động phân hội được diễn ra, mỗi du khách như được tiếp thêm niềm hứng khởi, niềm tin và hy vọng về một năm mới nhiều hứa hẹn đón đợi phía trước.

TU ANH



Giải giao hữu bóng chuyền nam tại lễ hội đền Trần.



Người dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chăm sóc cây quất chuẩn bị cho vụ mới.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các làng hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Thái Bình khẩn trương bắt tay vào vụ mới.

Theo các hộ trồng đào phương Hoàng Diệu, những ngày sau tết Nguyên đán là thời điểm thích hợp nhất để các nhà vườn bắt tay vào vụ mới. Những chuyển xe thu gom đào trung trọng tết của khách về vườn tấp nập không kém những ngày trước tết. Anh Nguyễn Nhật Tùng, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) làm dịch vụ vận chuyển cây cảnh nhiều năm cho các hộ trồng đào chia sẻ: Những năm trước đây chúng tôi phải chạy liên tục đến ngày 27 tháng Giêng mới chở hết cây về cho các chủ vườn. Năm nay kinh tế khó khăn nên sức tiêu thụ thấp. Vì vậy, số lượng cây chở về vườn ít hơn so với mọi năm, các gia đình hầu hết trả cây từ mùng 7.

Chuẩn bị cho vụ mới, các chủ vườn đang tích cực làm đất, bổ sung gốc đào mới, bón phân cho cây... tạo nên không khí lao động rất nhộn nhịp. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, tổ 9, phường Hoàng Diệu chia

sẽ: Ngay khi cây đào được vận chuyển đi cho khách trước tết, chúng tôi đã tiến hành mua đất để cải tạo vườn. Gia đình tôi đã đầu tư khoảng 60 triệu đồng tiền đất và mua thêm cây giống mới để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Hiện tại, gần 120 gốc đào to đều đã được đưa về vườn để chăm sóc. Chúng tôi phải thuê thêm lao động để hỗ trợ công việc với thu lao khoảng 400.000 đồng/người/ngày.

Theo ông Hoàng, mọi công đoạn đều phải tiến hành ngay, các chủ vườn phải làm đất, tiếp đất mới cho những gốc đào và chăm bón đầy đủ để kích thích cây ra rễ. Mặc dù năm nay hoa đào nở sớm và tàn nhanh hơn so với mọi năm nhưng hầu hết khách hàng đều thống cảm với nhà vườn.

Ông Vũ Văn Phiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN phường Hoàng Diệu đánh giá: Trong vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn, do ảnh hưởng của thời tiết nên đào nở sớm hơn, tuy nhiên giá bán vẫn ổn định, dao động từ 400.000 đồng đến 3 triệu đồng/cây. Với tổng diện tích trồng đào của phường 18ha cho thu nhập hơn 7 tỷ đồng.

Với người trồng quất xã Đông Hòa, không khí lao động cũng rất hối hả. Được biết, ngày tết mùng 3 - 4 tết, tranh thủ thời gian rảnh, thời tiết thuận lợi, các nhà vườn đã tranh thủ làm đất, chăm sóc cây quất mới. Ông Vũ Văn Chiến, thôn Nghĩa Thắng cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây quất khá đẹp, chơi được lâu hơn. Những cây quất cho thuê thường sẽ được khách trả lại sau ngày rằm tháng Giêng hoặc muộn hơn. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ chuyển cây mới lên vườn, vun đất, cắt tỉa cây cũ và bón phân. Gia đình tôi phải đặt mua thêm 200 cây giống mới từ Hưng Yên. Thời điểm hiện tại, kinh phí đầu tư chuẩn bị cho vụ mới hơn 40 triệu đồng.

Theo ông Trần Văn Toán, thôn Nghĩa Thắng, năm nay gia đình ông trồng khoảng 200 cây quất xum và 100 cây quất thể. Tất cả cây đều được bán và cho thuê gần hết. Khi thu gom các cây quất thể đã trưng trong tết của khách, ông chỉ chọn lựa những cây quất thể còn khỏe, đáng đẹp và có khả năng phục hồi

nhanh để trồng lại. Còn lại gia đình mua thêm khoảng 30 cây giống về trồng bổ sung.

Ông Nguyễn Xuân Kiều, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Hòa đánh giá: Năm nay chất lượng cây quất Đông Hòa đẹp hơn, giá thành cao hơn khoảng 20%, dao động từ 200.000 đồng đến 6 triệu đồng/cây. Theo ước tính, doanh thu từ trồng quất của toàn xã đạt 72 tỷ đồng, tăng 0,2% so với năm ngoái. Ngay sau tết Nguyên đán, HTX đã đẩy mạnh tuyên truyền bà con tích cực xuống giống kịp thời vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng hiệu quả kinh tế. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xa viên vay vốn, tập huấn kỹ thuật...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng người trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Thái Bình đã nỗ lực vượt qua, góp phần tô đẹp cho mùa xuân. Với sự thuận lợi của thời tiết trong những ngày đầu năm, hy vọng vụ tết năm sau người dân sẽ giành nhiều thắng lợi.

NGUYỄN TRIỆU